

Phụ lục số 29

Mẫu công văn báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

CTCP QLQ ĐTCK Bản Việt
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2018/TB-VCAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt như sau

STT	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	15.1.b. Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ Thời điểm đóng sổ lệnh: là 10h sáng ngày làm việc liền trước của Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Lệnh mua và lệnh bán chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại lý phân phối nhận trước thời điểm đóng sổ lệnh.	15.1.b. Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ Thời điểm đóng sổ lệnh: là thời điểm đóng cửa thị trường của Sở giao dịch chứng khoán tại ngày làm việc liền trước của Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Lệnh mua và lệnh bán chỉ được thực hiện nếu các lệnh này đã được Đại lý phân phối nhận trước thời điểm đóng sổ lệnh.	Nhằm bảo đảm tất cả các lệnh giao dịch được thực hiện thành công khi quy mô Quỹ tăng
2	15.2.b.i Nhà Đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua, đồng thời xuất trình chứng từ hợp lệ xác nhận Nhà Đầu tư đã chuyển tiền vào Tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát trước thời điểm đóng sổ lệnh: i. Giá trị giao dịch đăng ký của Nhà Đầu tư không nhỏ hơn	15.2.b.i Nhà Đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua, đồng thời xuất trình chứng từ hợp lệ xác nhận Nhà Đầu tư đã chuyển tiền vào Tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát trước thời điểm đóng sổ lệnh: i. Giá trị giao dịch đăng ký của Nhà Đầu tư không nhỏ hơn	Nhằm tăng thanh khoản cho các giao dịch Chứng chỉ Quỹ



	giá trị mua tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)	giá trị mua tối thiểu là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)	
3	15.2.f.i Lệnh mua của Nhà Đầu tư không hợp lệ trong các trường hợp sau: i. Đến 10h sáng ngày làm việc liền trước của Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ tiền thanh toán mua chứng chỉ Quỹ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền;	15.2.f.i Lệnh mua của Nhà Đầu tư không hợp lệ trong các trường hợp sau: i. Đến 9h00 sáng ngày Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ tiền thanh toán mua chứng chỉ Quỹ đã chuyển vào tài khoản của Quỹ thấp hơn giá trị đăng ký mua hoặc Quỹ không nhận được tiền;	Nhằm đề phòng các sự cố có thể xảy ra khi giao dịch Chứng chỉ Quỹ
4	15.3.d Lệnh bán Chứng chỉ Quỹ Nhà Đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ hoặc một phần số Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ.	15.3.d Lệnh bán Chứng chỉ Quỹ Nhà Đầu tư có thể đặt lệnh bán toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ hoặc một phần nhưng phải đảm bảo không làm cho số lượng Chứng chỉ Quỹ sau lệnh bán thấp hơn số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là một trăm (100) đơn vị Quỹ.	Nhằm tăng thanh khoản cho các giao dịch Chứng chỉ Quỹ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2018

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội Nhà Đầu tư thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/04/2018;
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ IV của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt



Cung Trần Việt
Tổng Giám Đốc

